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Í fundargerð verkefnastjórnar miðborgarmála kemur fram undir lið 2 að Edda Ívarsdóttir hafi 
haldið kynningu um göngugötur sumarið 2019 ásamt kynningu á tillögu frá umhverfis- og 
skipulagssviði að útfærslu á áfangaskiptingu á varanlegum göngugötum. Flokkur fólksins 
óskar eftir að fá senda þá kynningu sem Edda Ívarsdóttir flutti um göngugötur sumarið 2019 
og spyr auk þess hvort þessi kynning hafi verið kynnt hagsmunaaðilum öllum og óskað eftir 
viðbrögðum þeirra? 


